



บ้านเราสองขวัญ

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง

ISSN ๐๑๒๐ - ๓๐๘

วันสตรีสากล ๘ มีนาคม



- บทความพิเศษ : วันสตรีสากลสู่บทบาทหน้าที่ของสตรีในปัจจุบัน
- บทสัมภาษณ์พิเศษ : นายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย
- แบบทดสอบความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการคลังของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๑ และข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔
- การนิเทศตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ





บทบรรณาธิการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔



วารสารบ้านเราสงบสุข

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน พบกับวารสารบ้านเราสงบสุข ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีวันสำคัญที่รู้จักกันทั่วโลก คือ วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันพิเศษสำหรับผู้หญิง ที่เรียกว่า "วันสตรีสากล" (International Women's Day หรือ IWD) ถือกำเนิดมาจากขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของ คนงานสตรี จนกลายเป็นวันสำคัญประจำปีของโลกโดยการรับรองของ องค์การสหประชาชาติ (UN)

วารสารบ้านเราสงบสุขฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการขอแนะนำเสนอ บทความพิเศษ : วันสตรีสากลสู่บทบาทหน้าที่ของสตรีในปัจจุบัน และ บทสัมภาษณ์พิเศษ : นายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย รวมทั้งมี แบบทดสอบความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และการคลังของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้อ่านได้ประลองฝึกความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และสุดท้ายเป็นการนิเทศตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ผู้หนีภัยการสู้รบ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในงานด้านกิจการความมั่นคงภายใน สุดท้ายนี้ขอระลึกถึง คุณงามความดีของสตรีทุกคนที่อุทิศกายใจร่วมกันต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ ความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันในสังคม แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้าครับ

ร้อยเอก

(จักษุพิทยาคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน
บรรณาธิการ



<https://www.facebook.com/pg/บ้านเราสงบสุข-1719433098301606/>



<http://pubhtml5.com/bookcase/skvr>

Content

	บทความพิเศษ : วันสตรีสากลสู่บทบาทหน้าที่ของสตรีในปัจจุบัน	หน้า ๓
	บทสัมภาษณ์พิเศษ : นายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย	หน้า ๔-๕
	แบบทดสอบความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และการคลังของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๔	หน้า ๖-๗
	การนิเทศตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ	หน้า ๘

ประธานกรรมการอำนวยการ ธนาคม จงจิริระ

รองประธานกรรมการอำนวยการ

ศักดิ์ฤทธิ สลักคำ, พิริยะ ฉันทติลก,

ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์, สมยศ พุ่มน้อย

เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการ

จักษุพิทยาคุณ

หัวหน้าสำนักงาน

ศักดิ์ฤทธิ สลักคำ

รองหัวหน้าสำนักงานและบรรณาธิการ

จักษุพิทยาคุณ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

มุฮัมมัด ศานติภูมิข

ผู้จัดการ

ฐวัฒน์ ช่วยชูวงษ์

เลขาธิการบรรณาธิการ

ฐวัฒน์ ช่วยชูวงษ์

กองบรรณาธิการ

ฐวัฒน์ ช่วยชูวงษ์, วิภา เวสุวรรณ,

พัฒนจิตา นำพูลสุขสันต์, ปทุมพร ตะหรี

อดิพงษ์ ไชยกุล, วชิระ โชติรสเศรณี, สานุพัฐ เต็นธรรม,
ตรีเพชร ปุณยวรารักษ์, ภูผา อภิรัฐวงศ์, นิยม กันทะมา,
ฉลัศมา จุลเพชร, ทรงทราย พานวงศ์ศรี, สุชีพ หงษ์ทอง,
ธนชา นวไพบูลย์, ศิราภร เทียงสาย, วรเชษฐ์ รัตนพันธ์,
สุรีย์พร สุภชัยพานิชพงศ์, ณัฐสุดาวรรณ นิลจันทร์,
ธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล, สันติภาพ คุณศิริวัฒนา

กองจัดการ

วิภา เวสุวรรณ, ฉลัศมา จุลเพชร, สันติภาพ คุณศิริวัฒนา,
ธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล, วัลพัชร นัทธิ, กาญจนา มาตวิจิตร,
สุดารัตน์ แก่นเพชร, ขวัญใจ จินสุข,
มต.สุภาพร แสงเปี่ยม, ปรีชา บุญเกื้อ, วัลลก สายสร้อย

สำนักงาน

กองบรรณาธิการวารสารบ้านเราสงบสุข

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๖ ๐๕๓๓ โทรสาร ๐๒ ๒๒๒ ๘๘๐๖

E-mail : myhomepeace@hotmail.com

จำนวน ๑,๐๕๐ ฉบับ

นางแบบหน้าปก (จากซ้ายไปขวา) : มต.สุภาพร แสงเปี่ยม (ชุดขาวอ่อนนุช อส.),
กมลชนก เทียงธีระธรรม (ชุดปฏิบัติการกรมการปกครอง), ศิราภร เทียงสาย (ชุดข้าราชการ),
วัลพัชร นัทธิ (ชุดผ้าไทย) และวนิดา สงวนทรัพย์ (ชุด ชม.)

บทความพิเศษ : วันสตรีสากลสู่บทบาทหน้าที่ของสตรีไทยในปัจจุบัน

พัทธา ธาดาบุษบง : เรียบเรียง

“วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการขับเคลื่อนทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ซึ่งวันดังกล่าวมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว”

จากข้อความข้างต้น หากกล่าวถึงวันสตรีสากลก็คงจะเห็นภาพของคำว่า ความเสมอภาคทางเพศ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความเสมอภาคทางเพศ จึงหมายถึง การที่เพศชายและเพศหญิงมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงบทบาทของตนเองในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่เหมาะสมของวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น โดยมองบทบาทของเพศชายและเพศหญิงว่ามีระดับที่เท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันทางเพศ ซึ่งในสมัยก่อนเพศชายมีบทบาทมากกว่าเพศหญิงเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น บทบาทของผู้ชายในอดีต ผู้ชายมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวและทำงานนอกบ้าน รวมถึงมีหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมือง การได้รับความนิยมในหมู่ขุนนางและการรับราชการ ซึ่งบทบาทเช่นนี้ไม่ใช่ค่านิยมของผู้หญิง สำหรับบทบาทของผู้หญิงในอดีตได้รับการปลูกฝังให้เป็นกุลสตรี มีหน้าที่ดูแลบ้านเรือนและครอบครัวเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าผู้หญิงในสมัยนั้นมักจะเป็นเพียงเสียงสะท้อนของ “พ่อ” “สามี” หรือ “ลูกชาย” เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ชายถูกจัดวางให้อยู่ในโลกสาธารณะ ส่วนผู้หญิงถูกจัดวางให้อยู่ในบ้าน

ปัจจุบันผู้หญิงได้รับการยอมรับทางสังคมอย่างเป็นทางการมากขึ้น ทั้งในด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และในด้านสิทธิต่าง ๆ สำหรับด้านการเมืองเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ มีวุฒิสมาชิก ๒ คนแรก ได้แก่ ท่านหญิงละเอียด พิบูลสงคราม และคุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ พร้อมกับผู้หญิงที่ชนะการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกคือ นางอรพิน ไชยกาล ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกคือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ไทยได้เข้าเป็นภาคีสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women - CEDAW) และปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรีครั้งที่ ๔ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้มีการรับรองปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (Beijing Declaration and Platform for Action) ประเทศไทยได้ขานรับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ ๑.ประกันให้สตรีได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในโครงสร้างอำนาจและการตัดสินใจขององค์กรรัฐบาล และหน่วยงานบริหารรัฐกิจ รวมถึงตุลาการองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน ตลอดจนพรรคการเมือง และสหภาพแรงงานอย่างเท่าเทียมและเต็มที่ ๒.เพิ่มสมรรถนะของสตรีที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและในตำแหน่งระดับผู้นำ ส่งผลให้สตรีมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถในหน้าที่การงาน รวมทั้งการพัฒนาประเทศ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเหมือนในอดีต อีกทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ วางหลักไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้ ฯลฯ”

หากสังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เปิดกว้างต่อผู้หญิงอย่างเป็นทางการ จะทำให้บทบาทของสตรีเกิดความเท่าเทียมและไม่ถูกเลือก ปฏิบัติอีกต่อไป จึงนับว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะได้เห็นถึงพัฒนาการของบทบาทสตรีที่ค่อย ๆ ปรากฏขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวัน เสมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงศักยภาพในตัวตนที่แท้จริงให้เกิดประโยชน์ในด้านที่ถนัดมากยิ่งขึ้น

* วันสตรีสากล ถือกำเนิดมาจากขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงาน จนกลายเป็นวันสำคัญประจำปีของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติ กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ต่างก็ต่างโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตาม ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ที่ยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนาเมือง โดยจุดเริ่มต้นของวันนี้เกิดขึ้นในปี ๑๙๐๘ เมื่อผู้หญิง ๑๕,๐๐๐ คน เดินขบวนไปทั่วทั้งนครนิวยอร์ก (New York City) เรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ ๘ ชั่วโมง เพิ่มค่าแรง และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นวันสตรีสากลจึงได้กลายเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของผู้หญิงทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ในขณะที่รากเหง้าทางการเมืองของวันนี้มาจากการประท้วงเพื่อจัดกิจกรรมมรณงค์เรียกร้องให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ ๒ เมทินี พงศ์เวช ผู้หญิงบนเส้นทางแห่งอำนาจและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: เอ็ดดิสันเพรสโปรดักส์, ๒๕๕๑.
๑ อ้างอิงข้อมูล จากองค์การสหประชาชาติ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ : มาตรา ๒๗

บทสัมภาษณ์พิเศษ : นายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย

ฉัตรมา จุลเพชร : เรียบเรียง



ท่านกิจสุตา จันทรสนธิ เป็นนายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย (ที่ผ่านการจบหลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ) ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มรับราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ตำแหน่งหัวหน้าหมวดสารบรรณตรี องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้โอนมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ ๔๑ กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมือง นครนายก สุกท้ายเกษียณในตำแหน่งนายอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หลักในการดำเนินชีวิต ณ ปัจจุบัน

ปัจจุบันดิฉันเป็นข้าราชการบำนาญ หลักในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ยึดมั่น คือ การประหยัด โดยใช้เงินบำนาญก็เพียงพอ การใช้จ่ายต้องไม่ประมาท เพราะไม่รู้ว่าจะอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ความรู้สึกเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมการปกครองมีมติว่าจะแต่งตั้งนายอำเภอหญิงที่ผ่านหลักสูตรนักเรียนนายอำเภอออกไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ซึ่งดิฉันได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อรับทราบคำสั่งได้ไปกราบลาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย (ท่านชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์) ท่านอวยพรพร้อมให้กำลังใจ แต่ที่ทำให้รู้สึกกดดันมาก คือ ที่ท่านกล่าวตอนสุดท้ายว่า "จะมีนายอำเภอหญิงคนต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณ" ทำให้รู้สึกว่าภาระหน้าที่ที่ได้รับกลายเป็นทวีคูณเพิ่มมากขึ้น นอกจากตำแหน่งนายอำเภอที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว ยังต้องสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการมีเพศสภาพเป็นหญิงก็สามารถปฏิบัติงานเพื่อประชาชนได้เป็นอย่างดีเช่นกัน หลังจากนั้นท่านปลัดกระทรวงได้ลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ภาคใต้ และได้กล่าวชมว่า "ขอบคุณที่ทำงานจนประสบความสำเร็จ"

หลักในการทำงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง

หลักในการทำงาน คือ ต้องใส่ใจมวลชนเป็นสำคัญ มีความพร้อมในข้อมูลเกี่ยวกับ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ระลึกเสมอว่า ประชาชนเป็นนายเรา เพราะเรากินเงินเดือนจากภาษีประชาชน หมั่นลงพื้นที่ทำความรู้จักผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น เช่น งานศพไม่ต้องเชิญ เพราะนายอำเภอไปทุกงาน เป็นต้น และมีความจริงใจให้ประชาชนไม่เสแสร้ง อย่าคิดแต่เรื่องงบประมาณ เราต้องทำงานโดยยึดมั่นภายใต้คำขวัญ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เวลากลับนั่งปฏิบัติงานบนที่ว่าการอำเภอมักนั่งทำงานที่สำนักทะเบียนอำเภอ เพราะปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ห้องทะเบียน เจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าทำทุจริต และที่สำคัญงานทะเบียนเป็นหัวใจหลักของกรมการปกครอง

ข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะนายอำเภอจะต้องปรับบทบาทของตนเองเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของประชาชนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน และนโยบายรัฐบาล ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้ประสาน โดยยึดหลักการประสานงาน การสนับสนุน การกระตุ้น และการส่งเสริมในการบริหารงานสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประเทศไทยและประชาชน โดยนายอำเภอจะต้องเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกระตุ้นให้ประชาชนมาร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

วิธีการบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่

บุคลากรกรมการปกครองมีปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัดจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนภูมิภาคและในส่วนกลาง จึงต้องปรับระบบบริหารและการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้องค์กรภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น องค์กรประชาชนสามารถบริหารงานในเชิงสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งการแก้ไขปัญหาคงต้องทำแบบเชิงรุกเดินไปหานายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน เช่น ประสบความสำเร็จในการเจรจาขอที่ดินสร้างถนนเชื่อมระหว่างตำบลในเขตอำเภอเมืองนครนายก และการจัดระเบียบร้านค้าริมเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นต้น

ความภาคภูมิใจในฐานะบทบาทนายอำเภอหญิง

ดิฉันภูมิใจที่สามารถทำงานได้สำเร็จสมดังเจตนารมณ์ของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย และพิสูจน์ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลดีเด่น นายอำเภอของประชาชน ระดับเขต ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำให้มีการแต่งตั้งนายอำเภอหญิงติดต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน

สถานภาพทางเพศเป็นอุปสรรคหรือแรงส่งเสริมการทำงานในกรมการปกครอง

การทำงานของหญิงได้เปรียบกว่าผู้ชายในเรื่องการประสานงานกับทุกภาคส่วน และได้รับการต้อนรับจากหญิงกลุ่มแม่บ้านด้วยกันที่คิดว่าไปมาหาสู่กันได้สะดวกกว่านายอำเภอผู้ชาย และต้องทำงานให้ทุกคนยอมรับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่มีปัญหาในการทำงาน



นายอำเภอของประชาชน
นางกิจสุตา จันทรสติ
เขต ๕
ปี ๒๕๕๑

รางวัลนายอำเภอของประชาชน ปี ๒๕๕๑



นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่านเจตต์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า “นางกิจสุตา จันทรสติ เป็นนายอำเภอหญิงที่มีความรู้ความสามารถมีฝีมือในการทำงานโดดเด่น ครบเครื่อง ทำงานเชิงรุก ถึงลูกถึงคน เข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงปัญหา ทั้งยังเป็นผู้ที่มิมีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับชื่นชมของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ จนส่งผลให้การทำงานต่างๆ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสนองตอบนโยบายของจังหวัดและกรมการปกครองเป็นอย่างดี” เพราะฉะนั้นความเป็นเพศหญิงไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่อย่างใด

ความแตกต่างในการบริหารงานของนายอำเภอยุคปัจจุบันกับยุคก่อน

ด้วยอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามกฎหมาย ทำให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการอันดับหนึ่งในการปกครองพื้นที่ระดับอำเภอ ปัจจุบันหน่วยงานเสริมมีเพิ่มขึ้นเหมือนแบ่งงานเราไป แต่ความจริงแล้วนายอำเภอยังคงต้องรับผิดชอบเหมือนเดิม และต้องขยับบริหารทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ ยอมรับนายอำเภออยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตำแหน่งนายอำเภอไม่สูญหาย

ฝากข้อคิดในการทำงานให้แก่ปลัดอำเภอหญิงนายอำเภอหญิงที่ต้องทำงานในยุคปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ปลัดอำเภอหญิงและนายอำเภอหญิงต้องระวังเรื่องชื่อเสียงและการวางตัวมากที่สุด และเวลาทำงานให้ยึดถือระเบียบกฎหมาย คำสั่งผู้บังคับบัญชา และรู้สำนึกในหน้าที่ พร้อมตั้งใจทุ่มเทและจริงจังในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

แบบทดสอบความรู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการคลังของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๑ และข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการคลังของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๑ ในการจัดทำแผนและโครงการของหมู่บ้าน อพป. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 - ก. ให้หมู่บ้าน อพป. ทุกหมู่บ้าน จัดทำแผนดำเนินงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารงานของหมู่บ้าน อพป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับแต่ประกาศจัดตั้ง
 - ข. ให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาวางนโยบายกำหนดแนวทางการบริหารงานภายในหมู่บ้าน แล้วรวบรวมจัดทำเป็นแผนดำเนินงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของหมู่บ้าน อพป. โดยคำนึงถึงความต้องการของราษฎรและความสามารถของหมู่บ้านเป็นหลัก
 - ค. ในการจัดทำแผนดำเนินงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบ และให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน เป็นผู้ให้คำแนะนำช่วยเหลือโดยถือหลักให้ราษฎรมีส่วนในการดำเนินงานด้วย
 - ง. การจัดทำแผนดำเนินงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่เกี่ยวข้องไปให้คำปรึกษา เพื่อที่จะได้แผนและโครงการที่สามารถปฏิบัติได้และสอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบลกับแผนพัฒนาจังหวัด
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการคลังของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๑ เกี่ยวกับวิธีการจัดทำงบประมาณ และหน้าที่ของผู้จัดทำงบประมาณ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 - ก. ปิงงบประมาณ ให้ถือตามปิงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 - ข. การตั้งรายรับและรายจ่าย ให้ลงยอดเงินจำนวนเต็มบาท เศษของบาทให้ปัดเป็นบาทและให้ตั้งยอดรายจ่ายต่ำกว่ายอดรายรับร้อยละ ๒
 - ค. ให้ประธานคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. แต่งตั้งกรรมการกลาง ซึ่งมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย ๒ คน เป็นเจ้าหน้าที่ รวบรวมจัดทำงบประมาณตามแผนงานและโครงการของหมู่บ้านที่ได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอแล้ว โดยเชิญที่ปรึกษาสภาตำบล ปลัดอำเภอฝ่ายส่งเสริมการปกครองกับพัฒนาการประจำกลุ่มมาเป็นที่ปรึกษาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการกลางหมู่บ้านตามเวลาที่ประธานคณะกรรมการกลางกำหนด แต่ต้องก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
 - ง. โครงการใดที่จ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้นายอำเภออนุมัติโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในการจัดตั้งหมู่บ้าน อพป. เว้นหมวดค่าตอบแทนและหมวดค่าใช้สอย เฉพาะรายการ ค่ารับรอง และรายงานให้กรมการปกครองทราบ
๓. หากมีกรณีพิเศษสมควรยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการคลังของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. เสนอเหตุผลความจำเป็นผ่านนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ตามลำดับเพื่อขออนุมัติจากบุคคลในตำแหน่งใด
 - ก. อธิบดีกรมการปกครอง
 - ข. อธิบดีกรมการปกครอง โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย
 - ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 - ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. ตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อนายอำเภอเบิกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจากจังหวัดแล้ว ให้นายอำเภอจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแก่บุคคลใด เพื่อนำไปจ่ายให้ราษฎรหมู่บ้าน อพป. ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน
 - ก. ประธานคณะกรรมการกลาง
 - ข. ประธานคณะกรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 - ค. เลขาธิการคณะกรรมการกลาง
 - ง. ถูกทุกข้อ
๕. การจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ราษฎรหมู่บ้าน อพป. ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้านนั้น นายอำเภอจะต้องออกคำสั่งใช้ราษฎรหรือทำแผนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยมีรายชื่อราษฎรเป็นผนวกประกอบคำสั่งหรือแผนและกำหนดรายการสั่งใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือแผนนั้นด้วย ตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษาและการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อใดไม่ใช่ราษฎรที่นายอำเภอจะออกคำสั่งใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือแผนนั้นได้
 - ก. ราษฎรหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน
 - ข. ราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

- ค. ราษฎรที่คณะกรรมการกลางพิจารณาเห็นชอบ
- ง. ราษฎรที่คณะกรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณาเห็นชอบ
๖. ตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ ให้นายอำเภอตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของราษฎรหมู่บ้านอพ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง แล้วรายงานให้นายอำเภอทราบผลการตรวจสอบทันที
- ก. เดือนละ ๑ ครั้ง
- ข. เดือนละ ๒ ครั้ง
- ค. เดือนละ ๓ ครั้ง
- ง. เดือนละ ๔ ครั้ง
๗. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจำหน่ายอาวุธปืนที่ชำรุดหรือสูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔
- ก. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อยสามคน ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ชำรุดหรือสูญหาย
- ข. ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเสนอเหตุผลควรอนุมัติจำหน่ายโดยชดใช้ราคาหรือไม่ต้องชดใช้ราคาหรือควรช่อม โดยชดใช้ราคาหรือไม่ต้องชดใช้ราคาไปยังกรมการปกครอง
- ค. บันทึกสรุปผลการสอบสวนของของคณะกรรมการสอบสวนที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีสาระสำคัญว่า อาวุธปืนที่ชำรุดหรือสูญหาย เป็นชนิด ขนาด หมายเลขใด ใครเป็นผู้ทำให้ชำรุดหรือสูญหาย ตำแหน่งหรือทำหน้าที่อะไร ชำรุดหรือสูญหายเมื่อใด เพราะเหตุใด ควรจำหน่ายโดยชดใช้ราคา หรือไม่ต้องชดใช้ราคา หรือควรช่อมโดยชดใช้ราคา หรือไม่ต้องชดใช้ราคา
- ง. ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ท้ายบันทึกของคณะกรรมการสอบสวน
๘. ตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ ให้นายอำเภอรายงานขอจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกี่วันนับจากวันได้รับทราบ การชำรุดหรือสูญหาย หรือมีการปะทะหรือต่อสู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้จังหวัดรายงานขอจำหน่ายอาวุธปืนไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในกี่วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานจากอำเภอ
- ก. ให้นายอำเภอรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๗ วัน และให้จังหวัดรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใน ๑๕ วัน
- ข. ให้นายอำเภอรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๑๕ วัน และให้จังหวัดรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใน ๓๐ วัน
- ค. ให้นายอำเภอรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓๐ วัน และให้จังหวัดรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใน ๑๕ วัน
- ง. ให้นายอำเภอรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓๐ วัน และให้จังหวัดรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใน ๓๐ วัน
๙. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการการทำลายเครื่องกระสุนปืนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีคุม เนื่องจากสาเหตุเสื่อมสภาพ ตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่ายการเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔
- ก. คณะกรรมการการทำลายเครื่องกระสุนปืน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ นายอำเภอ รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดเป็นกรรมการ โดยมีปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
- ข. คณะกรรมการการทำลายเครื่องกระสุนปืน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดเป็นกรรมการ โดยมีป้องกันจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
- ค. คณะกรรมการการทำลายเครื่องกระสุนปืน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดเป็นประธานกรรมการ นายอำเภอ รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดเป็นกรรมการ โดยมีป้องกันจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
- ง. คณะกรรมการการทำลายเครื่องกระสุนปืน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดเป็นประธานกรรมการ นายอำเภอ รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดเป็นกรรมการ โดยมีเจ้าจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๐. ตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ การซ่อมแซมอาวุธปืนที่ชำรุดที่ร้านค้านอกเขตจังหวัด หรือในเขตกรุงเทพฯ ให้ขออนุมัติต่อหน่วยงานใด
- ก. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
- ข. กรมการปกครอง
- ค. กระทรวงมหาดไทย
- ง. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เฉลย ข้อ ๑ = ข ข้อ ๒ = ก ข้อ ๓ = ค ข้อ ๔ = ง ข้อ ๕ = ง ข้อ ๖ = ก ข้อ ๗ = ข ข้อ ๘ = ง ข้อ ๙ = ค ข้อ ๑๐ = ข

การนิเทศตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ

ส่วนกิจการชายแดน : เรียบเรียง

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยเอก จักรเศศ พิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งนิเทศตรวจติดตามงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราว โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติที่กรมการปกครอง ส่งการอย่างเคร่งครัดในประเด็นสำคัญ และเร่งด่วน ดังนี้

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราว เตรียมป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันระงับการเกิดอัคคีภัยในเบื้องต้น ได้แก่ ถังทราย ถังน้ำ และไม้ดับไฟ เป็นต้น

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ส่งการอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่านเข้า - ออกพื้นที่พักพิงชั่วคราว แล้วป้องกันผู้หนีภัยการสู้รบลักลอบเดินทางเข้า - ออกพื้นที่พักพิงชั่วคราว ด้วยการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามช่องทางธรรมชาติเพิ่มเติม รวมทั้งประสานคณะกรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในพื้นที่พักพิงชั่วคราว แต่อย่างใด

นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ได้เสริมสร้างและบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งมอบเครื่องนุ่งห่ม และของเล่นเด็กให้แก่ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวดังกล่าว

